

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายแสงเพชร เชื้อปรัมย์	ประธานสภา ฯ	แสงเพชร เชื้อปรัมย์	
๒	นายสมพร พูนนอก	รองประธานสภา ฯ	สมพร พูนนอก	
๓	นางสาวชดาภา สุดสายเนตร	เลขานุการสภาฯ	ชดาภา สุดสายเนตร	
๔	นางสมจิต ชอมรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	สมจิต ชอมรัมย์	
๕	นางสร้อย อินทเว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	สร้อย อินทเว	
๖	นางสุทิพย์ กุตาวัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	สุทิพย์ กุตาวัน	
๗	นางวิภาวรรณ วันจันทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	วิภาวรรณ วันจันทร์	
๘	นายไสว คะโลรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ไสว คะโลรัมย์	
๙	นายสมศักดิ์ เมืองแพน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	สมศักดิ์ เมืองแพน	
๑๐	นายไพรินทร์ ชินรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ไพรินทร์ ชินรัมย์	
๑๑	นายสมบัติ ทราบรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	สมบัติ ทราบรัมย์	
๑๒	นางกองเงิน พุ่มพวง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	กองเงิน พุ่มพวง	
๑๓	นายนนทร ดวงทอง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	นนทร ดวงทอง	
๑๔	นางสายทอง ชารีคาน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	สายทอง ชารีคาน	
๑๔	นายสนั่น แซมรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	สนั่น แซมรัมย์	
๑๕	นายดี แซกรรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	ดี แซกรรัมย์	
๑๖	นายทวีศักดิ์ บุตดาวัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	ทวีศักดิ์ บุตดาวัน	
๑๗	นายปัญญาพล แสนรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕	ปัญญาพล แสนรัมย์	
๑๘	นายวิชัย เช็กรรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖	วิชัย เช็กรรัมย์	
๑๙	นายวิชาญ เพ็งพระจันทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗	วิชาญ เพ็งพระจันทร์	
๒๑	นายจ้านงค์ ทราบรัมย์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๗	จ้านงค์ ทราบรัมย์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นายทองอยู่ อินทรกำแหง นายกองค้การบริหารส่วนตำบล
- นายสวัสดิ์ ทองสิริเรืองชัย รองนายก ฯ
- นายชัยศิลป์ มีศรี เลขานุการนายก ฯ
- นายวีระ พรหมทองพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
- นางพัฒนาชิตา เลิศไธสง นักบริหารการศึกษา
- นายสุระพล ด่านแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

๗. นางสาวปิยะภัทร สุงรัมย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริหารชนบท
๘. นางสาวพรหมพร แก่นจันทร์	นักวิชาการจัดเก็บฯ
๙. นางสุนีรัตน์ ใจดี	รองปลัด อบต.
๑๐. นายกิตติพงศ์ ชะร่างรัมย์	กำนันตำบลทะเลเมนชัย
๑๑. นางสาวพิมพ์นารา พิมพ์ภาณุรัฐ	นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
๑๒. นางสาวจิรวรรณ บรรดิษฐ์รัมย์	จนท.วิเคราะหฺฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายแสงเพชร เชื้อบรัมย์ ประธานสภาได้กล่าวเปิดการประชุมและอ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แนะนำนางพัฒนจิตา เลิศไธสง นักบริหารการศึกษา ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่

๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

ประธานฯ

เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม

คณะกรรมการฯ

เรียน ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

โดยนายทวีศักดิ์ บุตดาวัน

จากที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น เห็นว่ามีความถูกต้องตรงตามที่ได้ประชุมทุกประการ ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด

ประธานฯ

ขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม

มีมติ - รับรองเสียงจำนวน ๑๘ เสียง

- ไม่รับรอง ๐ เสียง

-งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ประธานฯ

๓.๑ การส่งเสริมค่านิยมให้ข้าราชการแต่งกายด้วยผ้าไทย

-ด้วยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมค่านิยมให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของตน อำเภอลำปลายมาศพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่ดีควรให้การส่งเสริม จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้การสนับสนุนโดยส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานสวมใส่ผ้าไทย ในวันศุกร์ โดยใช้ผ้าลายเอกลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์(ผ้าลายทางกระรอกคู่ตีนแดง) ผ้าทางกระรอก ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าขึ้นตีนแดง

๓.๒ โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์

-ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโครงการอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย สามารถปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โดยอบรมรุ่นละ ๓๐๐ คน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๕๐๐ บาท

๓.๓ การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘

-จังหวัดบุรีรัมย์ได้แต่งตั้งคณะทำงาน(Coreteam) เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ ในส่วนอำเภอลำปลายมาศกำหนดตรวจในเดือนมิถุนายน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัยกำหนดตรวจในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

๓.๔ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย ๒๕๕๘”

- ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลงมติอนุมัติให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย และเป็นวาระแห่งชาติจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประธานฯ

สอบถามผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าสำนัก/กอง/ส่วน ว่ามีข้อราชการที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่

- ปรากฏว่าไม่มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ

๔.๑ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๙ (.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

ชี้แจงความหมายของแผนพัฒนาสามปีว่าหมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวดที่ ๓ ข้อ ๑๖,๑๗ ซึ่งกำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา และข้อ ๑๘ กำหนดว่าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ก่อนงบประมาณประจำปี และข้อ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองในเขตจังหวัดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด แผนพัฒนาสามปีหมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ

พัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

- ก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผนได้ชี้แจงรายละเอียดประกอบร่างแผนพัฒนาสามปีให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารท้องถิ่นและท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน

- จากที่ได้ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการ
โครงการจากการประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนา อบต. ได้สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งของจังหวัด และนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น แล้ว
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปัญหาความต้องการ และข้อมูลมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

ประธานฯ

นายปัญญาพล แสนรัมย์

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕

ประธานฯ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

ประธานฯ

ที่ประชุม

ประธานฯ

นายปัญญาพล แสนรัมย์

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕

ประธานฯ

นายกฯ

ประธานฯ

รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาสามปีที่แจกไป และขอแก้ไขเอกสารจาก๙๑
โครงการ เป็น ๑๐๘ โครงการ จึงขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบโครงการ กิจกรรมต่างๆที่
บรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาฯ มีข้อความที่แก้ไข หรือสงสัยประการใดสอบถามได้ค่ะ
สำหรับร่างแผนพัฒนาสามปีนั้นได้แจกไปแล้วหน้าหลายวันแล้ว คิดว่าทุกท่านคงจะ
ศึกษารายละเอียดไปบ้างแล้ว หากท่านใดสงสัยก็สอบถามได้

สอบถามโครงการลำดับที่ ๒๘ จากบ้านหนองไทรแท้จริงแล้วเป็นบ้านน้อยพัฒนา
หรือไม่ และลำดับที่ ๒๖ จากหนา ๒๐๐ เมตร เป็นยาว ๒๐๐ เมตร

เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชี้แจง

เป็นไปตามที่ ส.อบต.ปัญญาพล แสนรัมย์ เสนอ ขอให้ที่ประชุมได้แก้ไขด้วยค่ะ

ขอให้ที่ประชุม ได้แก้ไขเอกสารตามที่ ส.อบต.ปัญญาพล แสนรัมย์เสนอ

รับทราบ

มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่

สอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก
โรงเรียนบ้านหนองม่วง หมู่ ๑๕ ได้เสนอไว้ในเวทีประชาคมหมู่บ้าน แต่ไม่มีอยู่
ในแผนพัฒนาสามปี

เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

ชี้แจงให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวประชาคมหมู่ที่ ๔ เสนอเข้าแผนฯแล้ว

ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามแผนฯโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตของหมู่ที่ ๑๕ อยู่ลำดับ
ที่ ๕ ซึ่งหากจะดำเนินการในปี ๒๕๕๙ ให้เสนอว่าจะทำบริเวณใด เป็นการบรรจุ
โครงการอย่างกว้างๆ ครอบคลุมไว้ ลำดับต่อไปให้ที่ประชุมได้พิจารณา
รายละเอียดในส่วนของโครงการ/แผนงานต่างๆที่บรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาสามปี
ก่อนที่จะมีการขอมติ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้

นายทวีศักดิ์ บุตดาววัน
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕

ประธานฯ
ปลัด อบต.

นายกฯ

ที่ประชุม
นายปัญญาพล แสนรัมย์
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕

ประธานฯ
นายกฯ

ที่ประชุม
ประธานฯ
นายนนทกร ดวงทอง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

ประธานฯ

ที่ประชุม
ประธานฯ

สอบถามโครงการลำดับที่ ๗๔ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบกับได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบในกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ ถามว่าจะมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่

เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม
สำหรับเรื่องการเบิกจ่ายคงจะต้องพิจารณาและศึกษารายละเอียดก่อนตั้งงบประมาณ และงบประมาณในส่วนการคัดเลือกเป็นต้นแบบนี้หน่วยงานที่คัดเลือกคงจะมีงบประมาณสนับสนุนแต่จะเป็นรูปแบบใดนั้นยังไม่ทราบ
ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุเป็นโครงการที่ดี ได้รับคำชมในการทำงานที่ผ่านมา แต่จะติดปัญหาที่การเบิกจ่ายเพราะจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลยไม่ได้ สำหรับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการก่อสร้างอาคารนั้นได้ส่งโครงการไปเรียบร้อยแล้ว

รับทราบ

สอบถามโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ (พันธุ์ข้าว)

เชิญนายกฯชี้แจง

โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ยังดำเนินการอยู่โดยใช้เมล็ดพันธุ์เกษตรกรรับไปเพื่อขยายพันธุ์ แต่มาระยะหลังไม่มีผู้อยากได้เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ไม่ได้มาตรฐาน เพราะมีเมล็ดพันธุ์ข้าวอื่นปะปน การปลูกและควบคุมการผลิตไม่ดี ทั้งนี้เกษตรกรเสนอให้ซื้อใหม่ทุกปี และให้จ่ายขาดโดยไม่ต้องส่งคืน เรื่องนี้ต้องศึกษารายละเอียดว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่อยู่บริเวณโรงจอตระดับเพลิงนั้น ได้มาฟรีจากนายประสิทธิ์ ชัยวิชาญ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับหลังจากที่มีการไถหว่านไปแล้ว จึงไม่มีใครต้องการ คงจะต้องทิ้งเพราะเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้

รับทราบ

สอบถามผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เสนอให้บรรจุงานล่อยกระทงไว้ในแผนพัฒนาสามปี

ถามที่ประชุมเห็นด้วยที่จะให้บรรจุโครงการล่อยกระทงไว้ในแผนพัฒนาสามปีหรือไม่

เห็นชอบให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี

การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีก็ได้ใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควรแล้วคงไม่มีเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม ลำดับต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๙(๒๕๕๙-๒๕๖๑) หรือไม่
- ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๙ (๒๕๕๙-๒๕๖๑) ขอให้ยกมือครับ

ที่ประชุม	มีมติ - เห็นชอบ จำนวน ๑๘ เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง
ประธานฯ	เมื่อที่ประชุมมีมติดังนี้ก็จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดทำแผนฯเพื่อประกาศใช้ตามระเบียบต่อไป
ประธานฯ	<u>๔.๒ การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕</u> ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละ ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของแต่ละ ท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนายจะกำหนดแนวทางการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการ พัฒนาในอนาคตที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม สำหรับรายละเอียดทุกท่าน คงจะได้ศึกษารายละเอียดไปบ้างแล้ว ขอเชิญเจ้าหน้าที่ อธิบายเพิ่มเติม
ปลัด อบต.	รายละเอียดตามที่ท่านประธานฯได้ชี้แจงไป แผนยุทธศาสตร์เป็นการวางแผน เพื่อนำองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนายจึงเป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์กร ทุกประเด็น ยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นเป็นปัจจัยที่ชี้อนาคตขององค์กรนั้น เป็นแผนระยะยาว ที่บอกถึงทิศทางการดำเนินงานขององค์กร เปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ ทางการพัฒนา ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อน และการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร ซึ่งการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นั้นก็ เหมือนการจัดทำแผนทั่วไปคือการรวบรวมปัญหาความต้องการ วิเคราะห์จาก จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสขององค์กรและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จังหวัด อำเภอ ประกอบด้วย จึงทำให้องค์กรมีจุดยืนในการพัฒนา ทั้งนี้จุดยืน ทางยุทธศาสตร์ของ อบต.ทะเลหมื่นชัย คือ”มุ่งมั่นพัฒนาทะเลหมื่นชัย ให้เป็นชุมชน น่าอยู่”ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนา การที่จะเป็นชุมชนน่าอยู่ได้จะต้อง ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราก็มาวางแผนการพัฒนาว่ามีอะไรบ้างที่จะ ทำให้ทะเลหมื่นชัยเป็นชุมชนน่าอยู่ เช่นการมีน้ำไหล ไฟสว่าง การเดินทาง ปลอดภัย ชุมชนปลอดภัย ปราศจากโรคภัยต่างๆอย่างนี้เป็นต้น รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารที่แจกไป แต่ถ้าท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือเห็นควรแก้ไข ส่วนใดขอเชิญเสนอได้
ประธานฯ นายปัญญาพล แสนรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕	สอบถามที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ สอบถามกรณีเด็กเรียนไม่จบ มีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร

ปลัด อบต.	ต้องดูที่สาเหตุเรียนไม่จบเพราะเหตุใด แนวทางช่วยเหลือมีหลายวิธีทั้งนี้ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ท้องถิ่นสามารถทำได้ด้วย
ประธานฯ ที่ประชุม	มีท่านจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ประธาน ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานฯ	ขอมติที่ประชุม
	มีมติ - เห็นชอบ จำนวน ๑๘ เสียง
	-ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
	-งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง
ประธานฯ	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หลังจากนั้นก็จะได้ประกาศใช้โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	<u>๑.๓ การขอความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การโอนงบประมาณรายจ่าย</u>
	<u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘</u>
ประธานฯ	เชิญปลัด อบต.ชี้แจงรายละเอียด
ปลัด อบต.	เนื่องจากตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้ว มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลหมื่นชัยมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณและโอนงบประมาณในหมวดค่าใช้สอย และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้
	<u>ระเบียบ กฎหมาย</u>
	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒และ๓)พ.ศ. ๒๕๔๓
	ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
	ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ประธานฯ ที่ประชุม	การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับจำนวนเงิน ทุกอย่างยังเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนเพื่อความถูกต้องคือให้ตรงกับหมวด/ประเภทที่ถูกต้อง
ประธานฯ	สอบถามที่ประชุมผู้ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
	ไม่มีผู้ใดสอบถาม
	เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ก็จะขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง และการโอนงบประมาณตามรายละเอียดเอกสารที่แจกไปหรือไม่ ถ้าอนุมัติให้ดำเนินการกรณายกมือ
ที่ประชุม	มีมติ อนุมัติ จำนวน ๑๘ เสียง
	ไม่อนุมัติ จำนวน ๐ เสียง
	งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง

**๑.๔ การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลพะเยา**

ประธานฯ
ปลัด อบต.

เชิญปลัด อบต.ชี้แจง

เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ออกประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งการออกประกาศดังกล่าวมีผลทำให้การดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นอันถูกยกเลิกทั้งหมด การดำเนินการต่างๆให้ับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ฉะนั้นคณะกรรมการบริหารกองทุนฯก็จะต้องคัดเลือกใหม่ ในข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประกอบด้วย

- (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ
- (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน ๒ คน เป็นรองประธานกรรมการ
- (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมาย จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ
- (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ เป็นกรรมการ
- (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ
- (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการ
- (๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่ จำนวน ๑ คน (ถ้ามี) เป็นกรรมการ
- (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการ
- (๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกชื่ออื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการ

ให้สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการกองทุน
ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก มีวาระในการอยู่ในตำแหน่ง
คราวละ ๔ ปี

ประธานฯ
นางสมจิต ชอมรัมย์
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
นายทวีศักดิ์ บุตตาวัน

ขอเชิญสมาชิกฯได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรจะทำงานด้านนี้
เสนอ นางสาวทอง ชารีคาน ส.อบต หมู่ที่ ๑๑
ผู้รับรอง ๑.นางสร้อย อินทะเว ส.อบต. หมู่ที่ ๔
๒.นายวิชาญ เพ็งพระจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๗
เสนอ นายดี แซกรรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕

ผู้รับรอง ๑. นายปัญญาพล แสนรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕
๒. นายวิชัย เช็กรรัมย์ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๖

ประธานฯ

สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้เสนอ

ประธานฯ

เมื่อไม่มีผู้เสนอ สรุปว่า นางสาวทอง ชารีคาน และนายดี แซกรรัมย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทะเลเมนชัย

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ

เชิญกำนันพบปะพูดคุย

นายกิตติพงษ์ ชะร่วงรัมย์

๑.ชี้แจงการสรรหาและเลือกสรรผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

กำนันต.ทะเลเมนชัย

กรรมการสรรหาและเลือกสรรผู้ดูแลเด็กครู กรรมการได้จัดให้มีการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ไปเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ผลปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ ๖๐ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งต่อไปทาง อบต.ทะเลเมนชัย คงจะได้ประกาศสรรหาต่อไป

ประธานฯ

๒.เสนอให้แก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ

ชี้แจงว่าเรื่องขาดแคลนน้้านั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้นั่งนอนใจพยายามช่วยเหลือทุกวิธีทาง ไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ำให้กับทุกหมู่บ้าน การปรับปรุงระบบประปาบาดาล ซึ่งอาจจะแก้ไขได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นเพราะต้องเข้าใจว่าต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของเราไม่มี เราอาศัยน้ำดิบจากสระน้ำเท่านั้น ซึ่งบางแห่งอาจจะตื่นเงิน รองรับน้ำฝนได้น้อย เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีการขุดลอกให้ลึกหรือกว้างขึ้นความสามารถรับน้ำจึงได้ปริมาณน้อย ประกอบกับเราไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ และปีที่ผ่านมาค่อนข้างแล้งไม่สามารถเก็บกักน้ำได้จำนวนมาก จึงทำให้ขาดแคลนน้ำเกือบทุกหมู่บ้าน ก็ถือว่าเมื่อใดจังหวัดจะประกาศภัยแล้ง แล้วจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป

นายกอบต.

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงเพิ่มเติม

ชี้แจงเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยได้บรรจุโครงการขุดสระน้ำ ขุดลอกสระน้ำไว้ในแผนทุกปี และส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นมาโดยตลอด ซึ่งหน่วยงานอื่นก็เอาโครงการของเราไปเข้าแผนของเขาเหมือนกัน แต่เวลาออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการเพื่อประกอบการจัดทำแผน การจัดลำดับความ ต้องการไม่ค่อยมีหมู่บ้านไหนเลือกขุดสระน้ำ ขุดลอกสระน้ำ ส่วนมากเลือกถนนเป็นลำดับที่หนึ่ง สำหรับการช่วยเหลือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือการส่งน้ำให้แต่ละหมู่บ้านซึ่งปีนี้ก็มีขอมาตั้งแต่ต้นปีมาเลย การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมที่มีอยู่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะนำมาพิจารณา แต่การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นมีระเบียบ วิธีปฏิบัติ ไม่ใช่อยากจ่ายขาดก็จ่ายได้เลยต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ เพราะถ้าเรื่องดังกล่าวเดือดร้อนต้องตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การแก้ไขนั้นคงจะต้องทำในระยะ

ยาวต่อไป ประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือด้วย หากขณะเก็บกักน้ำในฤดูฝนให้เพียงพอ เพราะปัญหาขาดน้ำ หรือแล้ง
นั้นตอนนี้เป็นปัญหาทั้งประเทศทั้งประเทศ

กำนันตำบลทะเลเม่นชัย

ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมดังนี้

- การอบรมค่ายบำบัดและฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ดร.

หอมฟุ้ง ขอบใจกลาง ตำบลหนองโตน ของตำบลทะเลเม่นชัย มีทั้งหมด ๖ คน

- โครงการตำบลหนึ่งล้าน ได้ดำเนินโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน เป็นการรณรงค์ด้วยพลังงานโซลาเซลล์และเป็นการกระจายพันธุ์พืชให้
ประชาชน คณะติดตามประเมินผลได้ออกมาตรวจเรียบร้อยแล้ว

-ชี้แจงการเสนอโครงการเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้เสนอโครงการ
ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงพบปะที่ประชุม

นายสุรพล ด้านแก้ว

- กล่าวแนะนำตัว และขอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ได้พบปะกับสมาชิกสภา

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วง

อบต.และผู้นำหมู่บ้าน พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน จะสานต่อการ
ทำงานของผอ.โรงเรียนบ้านหนองม่วงคนเก่า หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือ
จากทุกท่านด้วยดีเช่นเคย

- แจ้งโครงการประกวดอาคารเรียน ห้องเรียนสู่ชุมชน

- โรงเรียนบ้านหนองม่วงเป็นตัวแทนไปแข่งขันทางทักษะกลุ่มภาษาไทย

ระดับจังหวัดในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ชี้แจงการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เป็นต้นมา อบต.ทะเลเม่นชัย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจกจ่าย
น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ให้ประชาชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลทะเลเม่นชัย
ไปจำนวนทั้งสิ้น ๔๕๘,๕๐๐ ลิตร จึงแจ้งมาเพื่อทราบมีท่านสงสัยและจะ
สอบถามหรือไม่

นายปัญญาพล แสนรัมย์

สอบถามเรื่องการขอน้ำยังสามารถขอได้อีกหรือไม่

ส.อบต.หมที่ ๑๕

เจ้าพนักงานป้องกัน

สามารถขอได้ทุกเวลา

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานฯ

ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือเสนอเรื่องใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นายสมพร พูนนอก

เสนอให้ตั้งงบประมาณเพื่อปลูกไม้ดอกไม้ประดับบนเส้นทางถนนไร่ผู้่น หาก

รองประธานฯ

ได้รับการพัฒนาจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ เช่นการปลูกต้นคูณ ถ้าออกดอก
พร้อมกันทั้งเส้นก็จะทำให้สวยงามไปตลอดเส้นทาง ซึ่งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงาม

นายไสว คะโลรัมย์

เสนองานประเพณีถวายเทียนพรรษา อยากให้หมุนเวียนไปทุกหมู่บ้าน และเสนอ
การซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อในพื้นที่บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๘

ประธานฯ

เรื่องงานประเพณีถวายเทียนพรรษาจะได้นัดประชุมหารืออีกครั้ง มีผู้ใดจะ
สอบถามหรือเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่

ที่ประชุม
ประธานฯ

ไม่มีผู้ใดเสนอ
กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม
ฯลฯ ฯลฯ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.

(ลงชื่อ) ชดามา สุธสายเนตร บันทึกการประชุม
(นางสาวชดามา สุธสายเนตร)
เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ) แสงเพ็ชร เชื้อบรัมย์ ดำเนินการประชุม
(นายแสงเพ็ชร เชื้อบรัมย์)
ประธานสภา อบต.